

# สรุปข่าวประจำในวันที่ ๑ มี.ค. ๖๕

## สื่อสิ่งพิมพ์

- สศทช. ลงพื้นที่จัดการที่ดิน จว.สุราษฎร์ธานี (เดลินิวส์ ๒ มี.ค. ๖๕ หน้า ๑๐)
- ขอบขยายทางหลวงขึ้นลงเขาภูพาน (เดลินิวส์ ๑ มี.ค. ๖๕ หน้า ๘)
- ข่าวรอบอาณาจักร (ไทยรัฐ ๑ มี.ค. ๖๕ หน้า ๑๐)

## สื่อออนไลน์

- จิตอาสาสมณชลทธารบกที่ ๓๒ หน่วยงานป่าไม้ฯ รณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟฟ้า (สยามรัฐ ๒๘ ก.พ. ๖๕) <https://siamrath.co.th/n/๓๒๖๘๗๕>

# สคทช.ลงพื้นที่จัดการที่ดินจว.สุราษฎร์ธานี

“รัฐได้ป่า ประชาได้ที่ทำกิน” และราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาให้อยู่อาศัย ทำกิน อย่างถูกต้อง มีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่ คทช. ส่งผลให้ราษฎรมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ ให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น ซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญที่ภาครัฐได้เข้ามาแก้ไขปัญหาภายใต้ นโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ โดย สคทช. ยกระดับสินค้าการเกษตร ในที่ดินที่ คทช. อนุญาตให้ทำกิน ให้ผลผลิตการเกษตรได้มาตรฐานสากล



ดร.รวีวรรณ ฤทธิเดช

ณ ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.รวีวรรณ ฤทธิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (ผอ.สคทช.) กล่าวด้วยสภาพภูมิประเทศบริเวณตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เป็นเขาหินปูน และลาดชันตามแนวเขตในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบางเบาและป่าคลองเขียด เป็นพื้นที่ราบประมาณ ร้อยละ 31.81 และพื้นที่ลาดชันประมาณ ร้อยละ 68.19 ซึ่งกรมป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ รับผิดชอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้นำนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมที่ดีโดยรวมทั้งประเทศ ในขณะที่เดียวกันก็ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าอยู่แล้วมาอย่างยาวนาน จับเคลื่อน



ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่อยู่อาศัยและทำกินในป่าสงวนแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง (ก่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541) ในพื้นที่ลุ่มน้ำ 3, 4, 5 โดยการอนุญาตให้ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย ในลักษณะแปลงรวม

ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งได้ดำเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางเบาและป่าคลองเขียด ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีการดำเนินงานตามขั้นตอนมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ วันที่ 17 กรกฎาคม 2559 ในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 2/2559 มีมติเห็นชอบให้นำพื้นที่ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบางเบาและป่าคลองเขียด กำหนดเป็นเป้าหมายไปดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน



วันที่ 16 มีนาคม 2560 กรมป่าไม้ได้ออกหนังสืออนุญาตให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบางเบาและป่าคลองเขียด ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507) เนื้อที่ 2,900 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา เพื่อดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน โดย คทช. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้นำพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว ไปดำเนินการจัดที่ดินให้



แก้ราษฎร จำนวน 295 ราย 295 แปลง และการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพ ภายใต้กรอบการ ดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน ทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดินได้ เข้าไปส่งเสริมการปรับปรุงดิน ช่วยวางแผนการใช้ดิน ส่งเสริม ให้ความรู้ในด้านการจัดหาแหล่ง น้ำธรรมชาติ และการจัดเก็บน้ำ โดยการทำฝายชะลอน้ำและมี การจัดหาพื้นที่ในการขุดสระ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์



ด้านการเกษตรในช่วงภาวะแห้งแล้ง และยังให้ความรู้ เรื่อง สารเร่งซูเปอร์ พด.1 มาหมักกับเศษวัสดุธรรมชาติ เช่น ขี้ วัว ขี้แพะ หัวปลา ผักผลไม้ที่เหลือกินเหลือใช้ เพื่อนำไปใช้ ในการปรับปรุงดิน ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและ ผลผลิตที่ดีมากยิ่งขึ้น ด้านการรวมกลุ่ม โดยการส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่มตามความต้องการของราษฎรเพื่อจัด ตั้งสหกรณ์ และจัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ใน การดำเนินธุรกิจ โดยจัดตั้งสหกรณ์การเกษตร ป่าบางเบาบ้าน ควนทัง มีการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกพืช ผักที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของแต่ละครัวเรือนและ ยังเป็นการเพิ่มองค์ความรู้และรายได้เสริมให้แก่ครัวเรือนและ ชุมชน นอกเหนือจากอาชีพหลักและยังให้ครัวเรือนรู้จักพอ ประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อย่างไรก็ตาม พื้นที่แห่งนี้นับว่าเป็นพื้นที่ที่มีการรวม กลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการโดย ชุมชนได้ และทำให้การบริหารจัดการที่ดินของชุมชนเกิดความ เข้มแข็ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจะดำ เนินการเพื่อยกระดับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน โดยปรับเปลี่ยน ให้ผู้ขอใช้ประโยชน์การอยู่อาศัยและทำกินในป่าสงวนแห่ง ชาติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หรือ กลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ที่ดำ เนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบาย คทช. ภายใต้ เจอนใจแนวทางปฏิบัติของกรมป่าไม้ มาตรา 16 แห่งพระราช บัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และเป็นไปตามแนว ทางการประเมินความเข้มแข็งในการบริหารจัดการของ สหกรณ์โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเสนอผ่าน คทช.จังหวัด เพื่อให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนผู้ขอใช้ประโยชน์ และ เสนอไปยังกรมป่าไม้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ดร.วีรวรรณ กล่าวทิ้งท้าย.

**อรุณี วิฑยร์รอด**



## ขอบขยายทางหลวงขึ้นลงเขาภูพาน

- หมายเลข 213 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
- เพิ่มความสะดวก-ลดอุบัติเหตุ

นายประสิทธิ์ สาขา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนคร ที่ 1 กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า แขวงฯ เตรียมขอบขยายประมาณปี 66 จำนวน 90 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 213 สายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ระยะทางรวม 10 กิโลเมตร แบ่งเป็น 2 ช่วงดังนี้ 1.ทล.213 สายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตอนสร้างคือ-สกลนคร ช่วง กม.ที่ 154+000-156+000 พื้นที่ ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร ระยะทาง 2 กิโลเมตร งบประมาณ 50 ล้านบาท และ 2.ทล.213 สายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตอนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช-สกลนคร ตอนสร้างคือ ช่วง กม.ที่ 100+000-108+000 ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ

จ.กาฬสินธุ์ ระยะทาง 8 กิโลเมตร งบประมาณ 40 ล้านบาท

รูปแบบโครงการจะขยายผิวทางจาก 2 ช่องจราจรไปกลับ กว้าง 7 เมตร ช่องละ 3.5 เมตร ไม่มีไหล่ทางเพิ่มเป็น 12 เมตร ขนาด 2 ช่องเท่าเดิม ช่องละ 3.5 เมตร มีไหล่ทางด้านละ 2.5 เมตร พร้อมติดตั้งราวกันตกถนน (GUARD RAIL) คอนกรีต แบรีเออร์ และไฟส่องสว่าง

นายประสิทธิ์ กล่าวต่อว่า เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นทางขึ้น-ลงเขา จาก อ.สมเด็จ มายัง จ.สกลนคร ด้านซ้ายจะเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน ส่วนฝั่งด้านขวาเป็นพื้นที่ของกรม



ป่าไม้ ถนนก่อนข้างคับแคบ และคดเคี้ยว ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปัจจุบันมีปริมาณจราจรก่อนข้างหนาแน่นไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นคันต่อวัน มีรถบรรทุกใช้เส้นทางจำนวนมาก เพื่อขนส่งสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี กรุงเทพฯ และปริมณฑล ไปยัง จ.สกลนคร นครพนม ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) เชื่อมต่อ สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้

นายประสิทธิ์ กล่าวอีกว่า ทล.218 สายสมเด็จ-สกลนคร มีระยะทางทั้งหมด 83 กม. เป็นถนนขนาด 4 ช่องไปกลับแล้ว 26 กม. ส่วนมากอยู่ในพื้นที่ชุมชน เช่น ในตัว อ.สมเด็จ และ อ.เมืองสกลนคร ขณะเดียวกันได้ขยายผิวทางเป็น 12 เมตรแล้ว 36 กม. เหลือผิวทาง 7 เมตร อีก 21 กม. ในปีงบประมาณ 66 จะดำเนินการ 10 กม. ก่อน อีก 11 กม.จะทยอยขอบประมาณขยายให้ครบทั้งหมดต่อไป เมื่อแล้วเสร็จจะเติมเต็มโครงข่ายในพื้นที่ จ.สกลนคร เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางคมนาคมขนส่งสินค้าให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และ

ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน รองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 20,000 คันต่อวันโดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ที่การเดินทางหนาแน่น.

## ข่าวรอบอาณาจักร

### ● ยืดคำสั่งศาลปี 56 ชดเชยน้ำมันรั่ว

ระยอง-เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่ห้องประชุม ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-เกาะเสม็ด ต.เพ อ.เมืองระยอง นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานประชุมในการเยียวยาเหตุน้ำมันรั่วกลางทะเลกับกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน หลังจากเจรจากับ บ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จก. (มหาชน) มาแล้ว 3 รอบแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป ขณะที่กลุ่มประมงพื้นบ้าน ประกาศนำเรือ 2,000 ลำปิดอ่าวมาตาพูด นายจตุพร กล่าวว่า จะยืดคำสั่งศาล กรณีการเขี่ยยาน้ำมันรั่ว ปี 2556 เป็นกรณีในการขอค่าชดใช้ โดยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง จะเข้าไปพูดคุยกับทางบริษัท ยืนยันจะยืดประโยชน์ประชาชนสูงสุด.

# จิตอาสาสมณฑลทหารบกที่ 32 หน่วยงานป่าไม้ฯ รณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า

ทวิต Share 0 Share 0

สยามรัฐออนไลน์ 28 กุมภาพันธ์ 2565 16:22 น. ข่าวทั่วไป



วันที่ 28 ก.พ.65 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ ผู้อำนวยการศูนย์  
อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ วิทยากรจิตอาสา 904 พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา  
พระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดลำปาง, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง,  
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง, หน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่า  
ไม้ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง, สถานีตำรวจเขากลางคันคร, ชุดปฏิบัติการ  
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าหมอกควัน มณฑลทหารบกที่ 32 และเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ให้  
ปลอดควันพิษจากไฟป่า







โดยร่วมกันทำแนวกันไฟ และบริหารจัดการเชื้อเพลิง และสร้างความตระหนักรู้ ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันของจังหวัดลำปาง โดยมีนาย นฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ลำปาง เป็นประธาน ณ สวนรุกขชาติ อุทยานเขลางค์บรรพต ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง